



หนังสือพิมพ์

# เชียงใหม่

สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2554

www.chiangraitime.com

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2554

# ศูนย์ประชาคมอาเซียน มิติแห่งการหลอม 10 ชาติ เป็น

ที่ผ่านมามีความขัดแย้งด้านกัมพูชา พม่า หรือแม้แต่มาเลเซีย ซึ่งถ้าเราเดินถึงจุดที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ชาติของตนเพียงอย่างเดียว ปัญหาความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไป การพัฒนาทางด้านการค้า ด้านความมั่นคง ตลอดจนความปรองดองระหว่างชาติก็จะเกิดขึ้นตามมา

อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาการเป็นประชาคมอาเซียน ที่พร้อมรับใช้ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ที่สนใจในเรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นไปภายใต้หลักวิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน (One Vision, One Identity and One Community) ในปี 2558 นั้น ซึ่งจะเป็นปีแห่งการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ศึกษาวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศ บนฐานแนวคิดเรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ด้วย และที่นี่ยังจะเป็นแหล่งค้นคว้าและบริการวิชาการ ฝึกอบรมแก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจในเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเป็นประชาคมอาเซียน



จากการประชุมในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2550 นั้น ผู้นำแต่ละประเทศในอาเซียนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า จะเร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนจากปี พ.ศ. 2563 มาเป็นปี พ.ศ. 2558 นั้น ก็เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทาง

และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน (One Vision, One Identity and One Community) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ของกลุ่มประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Countries) อันประกอบไปด้วยประเทศ

สรวินธุ์ แสงสุวรรณ อาจารย์วิชาอาเซียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักสันติภาพในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ในฐานะผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษา กล่าว ว่า ประชาคมอาเซียน จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถทะลวงกำแพงระหว่างชาติได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการมองกลุ่มประเทศเป็นหนึ่งเดียว

# ศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษา มิติแห่งการหลอม 10 ชาติ เป็นหนึ่งเดียว

ที่ผ่านมาความขัดแย้งด้านกัมพูชา พม่า หรือแม้แต่มาเลเซีย ซึ่งถ้าเราเดินถึงจุดที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ชาติของตนเพียงอย่างเดียว ปัญหาความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไป การพัฒนาทางด้านการค้า ด้านความมั่นคง ตลอดจนความปรองดองระหว่างชาติก็จะเกิดขึ้นตามมา



จากการประชุมในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2550 นั้น ผู้นำแต่ละประเทศในอาเซียนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า จะเร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนจากปี พ.ศ. 2563 มาเป็นปี พ.ศ. 2558 นั้น

ก็เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และความมั่นคงในภูมิภาค และความสัมพันธ์ภาพ สันติสุขปรองดองร่วมกันระหว่าง 10 ชาติอาเซียน

อีกทั้งการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ในประเทศไทย ปี 2553 ยังได้เน้นย้ำถึงการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community 2015) ว่า ภาคประชาชนและภาคการศึกษา จะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการทำให้ประชาคมเป็นจริง การที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดียวกัน

และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน (One Vision, One Identity and One Community)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ของกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Countries) อันประกอบไปด้วยประเทศจีน(ตอนใต้) ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า และมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : Association of South East Asian Nations) อันประกอบไปด้วย East Asian Nations) อันประกอบไปด้วย 10 ประเทศ ดังต่อไปนี้ ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน

ศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษา (ASEAN Community Studies Center) ซึ่ง จะเป็นศูนย์แห่งองค์ความรู้ด้านต่างๆ ในการเป็น

อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาการเป็นประชาคมอาเซียน ที่พร้อมรับใช้ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ที่สนใจในเรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นไปภายใต้หลักวิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน (One Vision, One Identity and One Community) ในปี 2558 นั้น ซึ่งจะเป็นปีแห่งการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ศูนย์แห่งนี้ยังจะทำหน้าที่ศึกษาวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศ บนฐานแนวคิดเรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ด้วย และที่นี่ยังจะเป็นแหล่งค้นคว้าและบริการวิชาการ ฝึกอบรมแก่คณาจารย์ และนักศึกษา ที่สนใจในเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเป็นประชาคมอาเซียน

ศรวิชัย แสงสุวรรณ อาจารย์วิชาอาเซียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักสันติภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในฐานะผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษา กล่าวว่า ประชาคมอาเซียน จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถทะลวงกำแพงระหว่างชาติได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการมองกลุ่มประเทศเป็นหนึ่งเดียว ดังเป้าหมายไปยังความร่วมมือทางการค้า และความมั่นคงร่วมกัน ซึ่งแนวทางความร่วมมือของประชาคมอาเซียนนี้ จะก่อให้เกิดผลดีในทุกด้าน อีกทั้งในบทบาทหนึ่ง คือ การลดข้อพิพาทความขัดแย้ง โดยทุกชาติจะไม่คำนึงแต่ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก แต่จะคิดในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

ที่ผ่านมาความขัดแย้งด้านกัมพูชา พม่า หรือแม้แต่มาเลเซีย ซึ่งถ้าเราเดินถึงจุดที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ชาติของตนเพียง



ศรวิชัย แสงสุวรรณ  
อาจารย์วิชาอาเซียน  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อย่างเดียว ปัญหาความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไป การพัฒนาทางด้านการค้า ด้านความมั่นคง ตลอดจนความปรองดองระหว่างชาติก็จะเกิดขึ้นตามมา

“ตอนนี้ทางศูนย์มีแผนที่จะร่วมกับ ส่วนของจัดหางาน ในการส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกงานยังกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ โดยมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักกับคำว่า พลเมืองอาเซียน เพราะ ในอนาคตการเคลื่อนไหลของแรงงานในกลุ่มอาเซียน จะสามารถทำงานในประเทศไหนก็ได้ เสมือนพลเมืองในประเทศนั้นๆ ซึ่งไม่ใช่แรงงานต่างด้าว แต่จะเป็นแรงงานวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งจะทำงานอยู่ประเทศไหนก็ตาม แต่จะมีสถานะที่เทียบเท่ากับพลเมืองของประเทศนั้นๆ ซึ่งนั่น คือ มิติของคำว่าประชาคมอาเซียน”อ.ศรวิชัย กล่าว

มิติการหลอม 10 ชาติ ในกลุ่มอาเซียน เป็นหนึ่งเดียว จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือ ในทุกด้าน เพื่อรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง

